

**CHỦ TỊCH  
UBND TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THƯ NGỎ**

Kính gửi: *Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai*

*Kính thưa quý vị!*

Chiến tranh đã kết thúc hơn 46 nhưng thảm họa da cam vẫn còn tiếp tục hủy hoại môi trường và hệ sinh thái, đặc biệt là hủy hoại sức khỏe con người. Các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang từng ngày, từng giờ chống chọi với bệnh tật, chịu đựng nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin là nỗi đau chung của cả dân tộc, vì thế toàn xã hội cần có trách nhiệm xoa dịu nỗi đau này.

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và hoan nghênh các cấp, các ngành, các đoàn thể, các doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong những năm qua đã chia sẻ, ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tổ chức quản lý và sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa hoạt động của Quỹ.

Năm 2021 là dịp kỷ niệm 60 năm ngày “Vi nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam” (10/8/1961-10/8/2021). Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm, trong đó chú trọng quan tâm chăm lo tới nạn nhân nặng, gia đình có nhiều nạn nhân và các nạn nhân không có nơi nương tựa; vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ nhằm giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân gặp khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, lũ lụt.

Nhân sự kiện này, Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đơn vị; hội đoàn thể; lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần tương thân tương ái, tiếp tục ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, để góp phần chăm sóc, giúp đỡ cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Mọi sự đóng góp xin gửi về: **Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai** - số tài khoản: **6201.0000.437.856**, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Gia Lai.

Trân trọng cảm ơn./.

*Gia Lai, ngày 17 tháng 3 năm 2021*



**Võ Ngọc Thành**